

THÁI BÌNH

Tự tin khởi động năm bản lề

(tiếp theo và hết)

KỶ 2: TIN TƯỜNG, ĐỒNG THUẬN, QUYẾT TÂM BỨT PHÁ



Thi công tuyến đường nội bộ trong Khu kinh tế Thái Bình.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy tỉnh đề ra trong năm 2022 đối với lĩnh vực công nghiệp, thu hút đầu tư và xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, ngay sau tết Nguyên đán, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong toàn tỉnh đã bắt tay ngay vào sản xuất, kinh doanh. Các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh được khởi công, động thổ đã hiện thực hóa cam kết của nhà đầu tư triển khai dự án trên thực địa, sớm đi vào hoạt động, trở thành động lực thúc đẩy phát triển các

ngành công nghiệp, dịch vụ, kinh tế ven biển của tỉnh.

Doanh nghiệp thi đua sản xuất

Sau lễ phát động doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình, người lao động đã phát huy cao nhất trí tuệ, sức sáng tạo, nỗ lực quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề cho biết: Thời gian qua, cả hệ thống chính

trị của tỉnh đã vào cuộc đồng hành cùng doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh: cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội kích cầu đầu tư. Hơn thế, hiện nay Thái Bình là điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư bởi nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với rất nhiều cơ hội phát triển. Với những điều kiện thuận lợi như thế, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề cũng đã tận dụng cơ hội để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm

cho người lao động. Trong năm 2022, Công ty sẽ mở rộng quy mô và phát triển sản xuất dự kiến tăng từ 15 - 20%, xây dựng thêm các nhà máy tại Tiến Hải, Hưng Hà.

Vừa qua, 3 dự án tại khu công nghiệp Liên Hà Thái trong Khu kinh tế Thái Bình với tổng vốn đầu tư 240 triệu USD và nhà máy chế biến thực phẩm sạch Thái Bình (xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ) vốn đầu tư 620 tỷ đồng và một số dự án khác đã được khởi công, động thổ. Đây là những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo tiền đề để Thái Bình bứt phá trong những năm tới. Ông Nguyễn Tiến Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Đảng bộ và nhân dân huyện Quỳnh Phụ rất vinh dự, phần khởi ngay đầu năm 2022 đã được tỉnh lựa chọn khâu công dự án lớn của Tập đoàn TH trên địa bàn. Khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ mở ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương, tăng thu nhập cho nông dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong năm 2022, cấp ủy, chính quyền huyện cam kết sẽ tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, luôn đồng hành, tháo gỡ thực chất những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là hỗ trợ về thủ tục hành chính, về đất đai..., từ đó thu hút được nhiều dự án đầu tư vào huyện.

Bứt phá từ Khu kinh tế

Trong những mũi nhọn đột phá của Thái Bình trong năm 2022, cấp ủy tỉnh tập trung lãnh đạo hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế; hoàn

thành xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái (Thái Thụy), khu công nghiệp Hải Long (Tiền Hải). Ngay từ đầu năm, Khu kinh tế Thái Bình đã có những doanh nghiệp tâm cơ, uy tín triển khai các dự án trên thực địa minh chứng mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã thành hiện thực, tạo nền tảng giúp Thái Bình vươn lên mạnh mẽ, tự tin khẳng định vị thế đồng hành với các tỉnh, thành phố trong khu vực, bắt nhịp với sự phát triển chung của cả nước. Mỗi người dân Thái Bình đều rất phấn khởi và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của tỉnh nhà. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy chia sẻ: Xã Thụy Liên đã bàn giao trên 382ha đất (chiếm khoảng 70% diện tích đất nông nghiệp toàn xã) và di chuyển gần 700 ngôi mộ phục vụ xây dựng khu công nghiệp Liên Hà Thái. Việc làm này thể hiện sự đồng thuận, tin tưởng rất lớn của nhân dân địa phương vào chính sách phát triển Khu kinh tế của tỉnh với mong muốn sau này cuộc sống khá lên. Chúng tôi mong muốn các dự án đã triển khai sớm đi vào sản xuất để tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Các địa phương trong Khu kinh tế cũng đang khẩn trương tận dụng tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư vào địa bàn. Ông Phạm Ngọc Kế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cho biết: Năm 2022, huyện Tiền Hải xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế là thu hút đầu tư, tận dụng cơ hội phát triển từ Khu kinh tế. Huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo tạo nguồn thu từ đất; tổ chức họp các ban, ngành, đoàn thể, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, các phương án bố trí nguồn vốn tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng. Trong năm nay, khi quy hoạch khu công nghiệp Hải Long được phê duyệt, huyện sẽ tập trung nhân lực, vật lực để giải phóng mặt bằng, giúp nhà đầu tư triển khai dự án, thúc đẩy thu hút đầu tư vào Khu kinh tế.

Khởi đầu năm 2022 với nhiều dự cảm tốt đẹp chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thái Bình chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách, bứt phá vươn lên và giành nhiều thành công hơn nữa, tạo đà hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, sớm đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen



Những chủ trương, chính sách mà tỉnh đưa ra rất phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình cam kết năm 2022 sẽ là một năm các doanh nghiệp vào cuộc một cách tích cực nhất. Những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, các doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, phấn đấu năm nay tăng trưởng gấp 2 - 3 lần để bù lại cho khó khăn của năm trước. Đặc biệt, năm nay các doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh, các cấp, các ngành thu hút các nhà đầu tư vào Thái Bình, nhất là trong Khu kinh tế. Tuy nhiên, để doanh nghiệp Thái Bình phát triển, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh kiến nghị tỉnh tiếp tục có cơ chế, chính sách phù hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, triển khai rất tích cực những gói hỗ trợ của Chính phủ cho doanh nghiệp, giảm lãi suất cho vay, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Đình Đáp, Giám đốc nhân sự Công ty Cổ phần Green i-Park



Khu công nghiệp Liên Hà Thái là khu công nghiệp trọng điểm, tiên phong trong Khu kinh tế Thái Bình nên nhận được sự quan tâm chỉ đạo rất sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Cùng với việc phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, Công ty đã đồng loạt tổ chức nhiều gói thầu về đường giao thông, tổ chức san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng cũng như triển khai xây dựng nhà máy xử lý nước thải,

dự kiến trong thời gian nửa đầu năm 2022 khu công nghiệp Liên Hà Thái sẽ có đầy đủ hình dạng về đường sá, các công trình hạ tầng đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhà đầu tư thứ cấp. Cùng với đó, chúng tôi đã cùng với lãnh đạo tỉnh kết nối với nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhiều nước thu hút đầu tư vào khu công nghiệp và kết quả chúng ta đã thành công với 4 dự án lớn. Thực tế đã chứng minh ở các tỉnh có Khu kinh tế đều có sự bứt phá mạnh mẽ. Vì vậy, với Thái Bình, chúng tôi tin tưởng chỉ sau 1 - 2 năm nữa sẽ có sự đổi thay rõ rệt. Dự kiến trong năm 2022 các nhà máy bắt đầu đi vào hoạt động sẽ sử dụng lao động tại địa phương, thúc đẩy dịch vụ phát triển. Ngoài ra, đời sống xã hội và các dịch vụ tiện ích khác sẽ được gia tăng.

Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Damsan



Ngay đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Damsan đã ra quân với khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng. Trong đó, chúng tôi có 3 nhà thầu khác tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngành. Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh nên cấp ủy, chính quyền các cấp đã phối hợp tích cực, nhân dân đồng thuận cao, đến nay cơ bản hoàn thành trên 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Dự kiến hết năm 2023 dự án sẽ hoàn thành góp phần quan trọng hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối của tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Cùng với đó, Công ty Cổ phần Damsan cũng đang nỗ lực xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp An Ninh (Tiền Hải). Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chúng tôi đã thu hút được 2 dự án với tổng vốn khoảng 2.500 tỷ đồng đầu tư vào cụm công nghiệp. Cuối năm 2021 dự án đầu tiên đã được khởi công và đầu năm 2022 tiếp tục khởi công dự án thứ hai.



Sản xuất tại nhà máy 5, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề.

Việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thời gian qua trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã đi vào nề nếp, trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp.

Năm 2021, xã Quỳnh Hội tổ chức 2 buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân của 2 thôn Đông Xá và Lương Mỹ. Theo đồng chí Bùi Văn Thiệp, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hội: Trước đây, mỗi năm xã chỉ tổ chức 1 buổi tiếp xúc, đối thoại trên hội trường nhà văn hóa xã và mỗi đại diện người dân của các thôn lên dự. Từ năm 2020 đến nay, xã chuyển địa điểm tiếp xúc, đối thoại về các thôn. Khi chuyển địa điểm về các thôn người dân tham gia đông hơn, cán bộ cũng có dịp gần gũi với người dân hơn, lắng nghe được nhiều ý kiến của người dân hơn. Cả đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã cùng tham gia tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhân dân đặt câu hỏi đến đâu lãnh đạo xã trả lời luôn đến đó. Tại các buổi tiếp xúc gần đây đã có hàng chục câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực được người dân quan tâm như: nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, công tác xây dựng Đảng... gửi đến người

QUỲNH PHỤ

Tăng đối thoại, tạo đồng thuận trong nhân dân

địa phương. Các ý kiến đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã giải đáp trực tiếp và được nhân dân đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Phương, thôn Nguyễn Xá cho biết: Chúng tôi cảm nhận đó thực sự là cuộc đối thoại dân chủ, thẳng thắn và cởi mở. Trong cuộc đối thoại, người dân được nói lên những ý kiến, suy nghĩ của bản thân giống như một cuộc trò chuyện, trao đổi một cách cởi mở, thân tình. Qua các buổi tiếp xúc, đối thoại, nhiều vấn đề ở cơ sở được giải quyết nhanh chóng; người

dân cũng hiểu hơn về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, từ đó tin tưởng, đồng thuận và nỗ lực cùng địa phương triển khai thực hiện.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy: Thực hiện Quy chế số 07-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Huyện

ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể; tổ chức quán triệt đến các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức cơ sở đảng; đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc; đưa việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại là một tiêu chí quan trọng đánh giá thi đua cuối năm. Để việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại đạt hiệu quả, Ban Dân vận Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện Quy chế số 07-QC/TU, phối hợp tham mưu tổ chức ở cấp huyện và chủ trì tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện ở cấp xã. Đến nay, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp, trở thành hoạt động thường xuyên. Đối với cấp huyện, tổ chức định kỳ 1 lần/năm vào tháng 4 hoặc tháng 10. Đối với cấp xã, việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại được quy định mỗi năm định kỳ 2 lần vào tháng 4 và tháng 10. Ngoài ra, các địa phương có thể tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại chuyên đề nếu cần thiết. Từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các xã, thị trấn đã tổ chức hơn 200 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính



Mô hình trồng theo công nghệ cao của nông dân thôn Lê Xá, xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).



Đường giao thông của xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) được đầu tư xây dựng đồng bộ.

quyền với nhân dân; tiếp xúc với gần 27.000 đại biểu nhân dân với hàng nghìn lượt ý kiến. Tại các buổi tiếp xúc, đối thoại, các đồng chí lãnh đạo luôn thể hiện rõ sự chân thành, thẳng thắn, bình đẳng, tôn trọng người đối thoại, đồng thời gợi mở, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, định hướng mà tỉnh, huyện, địa phương đang tập trung triển khai thực hiện. Chính vì vậy, nhiều người dân đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị nhằm giải quyết tốt các vấn đề xã hội của địa phương. Hầu hết các vấn đề đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi

đối thoại. Đối với những vấn đề, vụ việc mà người dân yêu cầu, phản ánh chưa đúng với chủ trương, các quy định, chế độ chính sách hiện hành thì được tuyên truyền, giải thích rõ ràng. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp thu để đề xuất tới cấp có thẩm quyền giải quyết, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các ý kiến được giải quyết thỏa đáng nên tư tưởng của người dân được thông suốt. Đây chính là tiền đề rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức cũng như hành động trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của

huyện trong thời gian qua như: công tác giải phóng mặt bằng các dự án; công tác phòng, chống dịch Covid-19; tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế; tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện với nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền, từ đó xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.